



❖❖ สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ โควิดระลอกใหม่ ปะทุเพิ่มจำนวนไปทั่วโลก ไม่เว้นประเทศไทย งานนี้หากทุกคนมีวินัย และใส่ใจในสุขภาพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม!!! ควรร่วมกันดูแล สุขอนามัยโดยเฉพาะคนในครอบครัว เพราะสุขภาพหาซื้อไม่ได้!!! ❖❖ วกกกลับมาที่ผลดำเนินงานกันบ้าง กับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ล่าสุด “พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา” ผู้บริหารแห่งค่าย ไซวักยภาพของผลดำเนินงานปี 63 มีสินเชื่อกค้าง 135,228 ล้านบาท ทำให้เกิดปริมาณธุรกิจ (Business Turnover) รวม 168,035 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นปริมาณธุรกิจของ SMEs 60,689 ล้านบาท และปริมาณธุรกิจสะสมบริการประกัน 135,071 ล้านบาทในปี 2563 เรียกว่าสะท้อนการเติบโตที่ก้าวกระโดดในรอบ 5 ปี ชนิด “พิศิษฐ์” ยิ้มปลื้มหายเหนื่อยกันเลยทีเดียว!!! ❖❖ ฟากผู้ถือหุ้น CHOW ไฟเขียวขายโครงการ Solar Farm ญีปุ่น 9 โครงการ กำลังผลิตรวม 64.21 เมกะวัตต์ มูลค่ากว่า 4 พันล้าน!!! เรียกว่า เปิดทางขยายธุรกิจพลังงานทดแทนต่อเนื่องหลังชำระคืนหนี้ กต D/E ช่วยเสริมฐานะการเงินแข็งแกร่งรองรับโอกาสทางธุรกิจที่สดใสในอนาคต!!! งานนี้ไม่บอกก็รู้ว่า คุณแควิน “อนาวิล จิรธรรมศิริ” นายใหญ่แห่งค่าย จะปลื้มขนาดไหน เพราะดูจากใบหน้ายิ้มแล้วให้สัมผัสได้ว่า อิมเอมใจสุดๆ !!! ❖❖ ส่วน “ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา” เอ็มดีคนขยันแห่ง บมจ. เอ็น.ดี.รับเบอร์ หรือ NDR เปิดตำรายุทธ์แผนธุรกิจปีฉลู เตรียมเดินหน้ารุกทั้งตลาด Mass Market และ Niche Market พร้อมมองภาพรวมอุตสาหกรรมยางรถ

จักรยานยนต์น่าจะสดใส หลังจากมีการสั่งซื้ออาหารออนไลน์เพิ่ม ส่งผลให้มีการใช้งานรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้ารายได้ปีนี้เติบโต 20% จากปีก่อน บนสมมติฐานโควิด-19 ไม่รุนแรงและเริ่มกระจายวัคซีนช่วงกลางปีนี้!! ❖❖ วกกกลับมาที่ “ภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน” นายใหญ่แห่ง บมจ.ซีพีแอล กรุ๊ป (CPL) ล่าสุด ร่วมทุน “ฟักกลิ้งฮีโร่-31 THANWA” ผลิตรองเท้าแนวสตรีทเปิดขายช่องทางออนไลน์ได้ในช่วงเดือน ก.พ.นี้ แ่วว่าเป็นดิลที่ท้าทายชนิด



>>> **พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา**



>>> **ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา**

มีตัวเลขยอดขายเป็นเดิมพันกันเลยทีเดียว!!! ❖❖ เรียกได้ว่ามีข่าวดีมาให้นักลงทุนอย่างต่อเนื่อง สำหรับ บมจ. เอ็กโซติก ฟู้ด หรือ XO หลังส่งสัญญาภาพรวมธุรกิจของส่งออกยังแข็งแกร่ง เห็นตัวเลขออเดอร์ในมืออยู่ในระดับสูงลิวตั้งแต่นั้นวาคมปีที่ผ่าน มา ล่าสุด “จิตติพร จันทรัช” ผู้บริหารแห่งค่าย เร่งจัดทัพทีมขายบุกตลาด ❖❖ งานนี้ แ่วว่า อัดงบค่า Listing Fee ชนิด ผลักดันธุรกิจให้เห็นหน้าตามแผน!!!! งานนี้ คงได้เห็นมาร์จิ้นอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และผลงานทำ All Time High เรียกว่าย่า เป้ารายได้ปี 64 โต 10-15% ส่วนกำไรตั้งเป้าโต 20-25% ชนิดหาย

หวัง!!!! ❖❖ ฟาก “ขจรศิษฐ์ สิงสรเสริญ” ผู้บริหารแห่งค่าย บมจ.ไซมิส แอสเสท หรือ SA ผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรออกมาทางแผนปี 2564 รุกเปิด 2 โครงการใหม่ มูลค่ากว่า 6 พันล้าน!! งานนี้วางเป้ารายได้ปี 64 จะได้เห็น 5,000-6,000 ล้านบาท แม้ว่าช่วงนี้กำลังศึกษาแผนจัดตั้งกองทรัสต์ เพื่อระดมทุนขยายธุรกิจ เห็นทีโปรเจกต์ที่วางไว้ฉวยแววเบรียงบ่งแน่นอน!!!! ❖❖ สุดท้ายและท้ายสุดกับการ



>>> ภาวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน



>>> ขจรศิษฐ์ สิงสรเสริญ

เปิด “สัมมนาหุ้นออนไลน์ ครั้งแรกของปี 64” กับการผ่าหุ้นเด่นปีฉลู เรียกว่าจัดทัพผู้มากด้วยประสบการณ์หุ้น!! ใครที่ชื่นชอบสไตล์การลงทุนของเสี่ยปอง “วัชระ แก้วสว่าง” นักลงทุนรายใหญ่ ละก็ ไม่ผิดหวังแน่นอน เพราะงานนี้จะได้รู้ว่าเซียนหุ้นเค้าจับหุ้นอย่างไรให้ทำกำไร งานนี้อย่าพลาด 6 ก.พ. เวลา 12.45-17.00 น. 🌐

ข่า โจ้ ปาก ซอย